
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 
(A Satisfaction Survey of Graduation Ceremony of Academic Year 2020-2021) 

 
ข้อมูลจ าเพาะ 
 สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีระยะเวลายาวนาน
กว่า 2 ปี จึงไม่สามารถจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลาย
ลง มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 สถาบัน จึงได้ขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในต้นปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดต่อเนื่องกัน อย่างใดก็ตาม เนื่องจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร คณะแพทย์ที่ท าการรักษา ได้
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ประธานองคมนตรี และองคมนตรี ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาแทน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิธีรับปริญญา ดังนี้ 
 ปีการศึกษา 2563 วันข้ึนทะเบียนบัณฑิต วันท่ี 4-17 ตุลาคม 2565 (ช่วงที่ 1) 
      วันท่ี 1-5 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 2) 
      วันท่ี 15-21 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 3) 
   วันถ่ายภาพหมู ่  วันท่ี 17 ธันวาคม 2565 
   วันซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย วันท่ี 16 ธันวาคม 2565 
   วันซ้อมใหญ่ ณ ไบเทค วันท่ี 4 มกราคม 2566 
   วันพิธี ณ ไบเทค  วันท่ี 6 มกราคม 2566 
 ปีการศึกษา 2564 วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันท่ี 18-31 ตุลาคม 2565 (ช่วงที่ 1) 
      วันท่ี 6-10 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 2) 
      วันท่ี 22-30 พฤศจิกายน 2565 (ช่วงที่ 3) 
   วันถ่ายภาพหมู ่  วันท่ี 18 ธันวาคม 2565 
   วันซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 
   วันซ้อมใหญ่ ณ ไบเทค วันท่ี 9 มกราคม 2566 
   วันพิธี ณ ไบเทค  วันท่ี 11 มกราคม 2566 
 
 ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต และส านักงานทะเบียนนักศึกษา จึงได้จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของบัณฑิต มจธ. ประจ าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ต่องานรับปริญญาในครั้งนี้ 
 
 แบบสอบถามฉบับน้ีได้จัดท าข้ึนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านแพลตฟอร์ม Google Site โดยเปิดให้บัณฑิตได้เข้ามา
ประเมินความพึงพอใจภายหลังพิธีรับปริญญาของแต่ละปีการศึกษาได้สิ้นสุดลง ซึ่งจัดท าร่วมกันเพียงชุดเดียว ใช้เวลาในการ
เปิดให้เข้าแสดงความคิดเห็นภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับปริญญาของปีการศึกษา 2563 จนกระทั่ง 1 สัปดาห์ภายหลังวันพิธีรับ
ปริญญาของปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดลง โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนทั้งสิ้น 357 คน จากผู้เข้ารับปริญญาทั้งสองปี
การศึกษาจ านวน 3,443 คิดเป็นร้อยละ 10.37 โดยมีผลการแสดงความคิดเห็นดังน้ี 
 
 



1. ปีท่ีรับปริญญา [357 รายการ] 
เป็นบัณฑิต ปี 2563 จ านวน 90 คน คิดเป็น 25.2% 
เป็นบัณฑิต ปี 2564 จ านวน 267 คน คิดเป็น 74.8% 
 

2. เพศ [357 รายการ] 
เพศหญิง 179 คน คิดเป็น 50.1% 
เพศชาย 178 คน คิดเป็น 49.9% 
 

3. ระดับการศึกษา [357 รายการ] 
ปริญญาตรี 235 คน คิดเป็น 65.8% 
ปริญญาโท 103 คน คิดเป็น 28.9% 
ปริญญาเอก 19 คน คิดเป็น 5.3% 
 

4. คณะ [357 รายการ] 
อันดับที่ 01 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 116 คน คิดเป็น 32.5% 
อันดับที่ 02 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 85 คน คิดเป็น 23.8% 
อันดับที่ 03 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 41 คน คิดเป็น 11.5% 
อันดับที ่04 บัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและนวัตกรรม จ านวน 29 คน คิดเป็น 8.1% 
อันดับที่ 05 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ จ านวน 27 คน คิดเป็น 7.6% 
อันดับที่ 06 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 22 คน คิดเป็น 6.2% 
อันดับที่ 07 คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ จ านวน 15 คน คิดเป็น 4.2% 
อันดับที่ 08 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จ านวน 10 คน คิดเป็น 2.8% 
อันดับที่ 09 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จ านวน 6 คน คิดเป็น 1.7% 
อันดับที่ 10 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 5 คน คิดเป็น 1.4% 
อันดับที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมดา้นพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน คิดเป็น 0.3% 
อันดับที่ 12 วิทยาลัยสหวิทยาการ จ านวน 0 คน คิดเป็น 0% 
 

5. ความพึงพอใจในวันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกซ้อม |  
The Suitability of First Rehearsal Rooms 

161 132 57 6 1 4.25 0.8017 ดี 

การประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ในการฝึกซ้อม | 
Announcement and Signs 

164 131 54 7 1 4.26 0.8051 ดี 

ระยะเวลาในการฝึกซ้อม | Rehearsal Period 109 148 76 16 8 3.94 0.9474 ดี 
การให้ค าแนะน าและการฝึกซ้อม |  
Advice and Practice 

146 135 60 14 2 4.15 0.8748 ดี 

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่ท าการฝึกซ้อม | Staff 164 120 60 8 5 4.20 0.8964 ดี 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อแนะน า ข้อห้าม และอื่นๆ | 
Information of Advice, Prohibition and Etc. 

151 139 53 11 3 4.19 0.8586 ดี 

สื่อและอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ | Presentation 170 124 48 11 4 4.25 0.8810 ดี 
เข็มวิทยฐานะ และของที่ระลึกต่างๆ |  
Maha Mongkut insignia and Souvenir 

232 90 30 5 0 4.54 0.7086 ดีมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัย | 
Overall-How do you rate for Rehearsal at KMUTT 

154 132 62 7 2 4.20 0.8338 ดี 

 



6. ความพึงพอใจในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับรายงานตัว |  
The suitability of the Checking Room EH104 

171 147 34 4 1 4.35 0.7219 ดี 

การรายงานตัวบัณฑิตโดยใช้บัตร |  
Registration with RFID Card 

230 108 16 3 0 4.58 0.6199 ดีมาก 

การตรวจเครื่องแต่งกาย เล็บ และทรงผม | The Checking of 
Costumes, Hair and Nails 

156 135 52 9 5 4.20 0.8787 ดี 

กระบวนการในการรับรายงานตัวในห้อง EH104 | Checking 
and Signature Procedure in waiting room EH104 

158 139 45 10 5 4.22 0.8724 ดี 

ความเหมาะสมของห้องพิธี | Ceremony Room EH103 180 137 30 7 3 4.36 0.7858 ดี 
ระยะเวลาในการฝึกซ้อม | Rehearsal Period 116 144 61 23 13 3.92 1.0379 ดี 
การให้ค าแนะน าและการสาธิตการฝึกซ้อม |  
Advice and Practice 

150 141 49 14 3 4.18 0.8717 ดี 

การฝึกซ้อมบนเวที | Practice on Stage 170 136 39 9 3 4.29 0.8240 ดี 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่ท าการฝึกซ้อม |  
Staff on Final Rehearsal  

162 121 45 21 8 4.14 0.9996 ดี 

การซ้อมใหญ่พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ | Rehearsal 
Ceremony of the Great Crown of King Rama 4 

166 133 45 8 5 4.25 0.8633 ดี 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกซ้อมใหญ่ที่ไบเทค | 
Overall-How do you rate for Final Rehearsal 

156 138 49 12 2 4.22 0.8453 ดี 

 
7. ความพึงพอใจในวันพิธี ณ ศนูย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
การตรวจเครื่องแต่งกาย เล็บ และทรงผม | The Checking 
of Costumes, Hair and Nails 

155 136 55 7 4 4.21 0.8524 ดี 

การรายงานตัวบัณฑิตโดยใช้บัตร | Registration with RFID 
Card  

229 105 18 3 2 4.56 0.6830 ดีมาก 

กระบวนการในการรับรายงานตัวในห้อง EH104 | Checking 
and Signature Procedure in waiting room EH104 

177 138 34 5 3 4.35 0.7770 ดี 

นักศึกษากองเกียรติยศ | Honor Guard 189 123 35 8 2 4.37 0.7953 ดี 
พิธีกรบนเวที | Speaker 202 115 23 11 6 4.39 0.8691 ดี 
บรรยากาศภายในห้องพิธี | in Ceremony Room EH103 183 122 46 6 0 4.35 0.7666 ดี 
พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ | the Ceremony of the Great 
Crown of King Rama 4 

204 104 36 8 5 4.38 0.8618 ดี 

นักร้องประสานเสียง | KMUTT Chorus 247 87 16 3 4 4.60 0.7188 ดีมาก 
การดูแลของอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ในห้องพิธี | Staff in 
Ceremony Room 

193 118 34 8 4 4.37 0.8328 ดี 

กิจกรรมหลังพิธีการเสร็จสิ้น | Activities after the 
Ceremony. 

177 114 42 15 9 4.22 0.9815 ดี 

ความพึงพอใจในภาพรวมของวันพิธี | Overall-How do you 
rate for Graduate Ceremony 

179 131 36 4 7 4.32 0.8506 ดี 

 
8. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
การข้ึนทะเบียนบัณฑิตผ่านอินเตอร์เน็ต | Online 
Registration 

173 133 43 6 2 4.31 0.7912 ดี 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต | The Registration 
Procedure 

167 135 47 7 1 4.29 0.7884 ดี 

ระยะเวลาส าหรับการข้ึนทะเบียนบัณฑิต | Registration 
Period 

173 126 51 6 1 4.30 0.7949 ดี 

แบบสอบถามภาวะการมีงานท า | Employed 
Questionnaire 

137 126 79 13 2 4.07 0.8933 ดี 

การช าระเงินผ่านบิล / QR Code | Bill/QR Code Payment 176 124 38 11 8 4.26 0.9276 ดี 



ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
การตรวจสอบข้อมูลการข้ึนทะเบียนบัณฑิต | Payment 
Checking  

163 146 41 6 1 4.30 0.7587 ดี 

ภาพรวมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต | Overall-How do you 
rate for Online Registration 

158 143 46 8 2 4.25 0.8061 ดี 

 
9. การประชาสัมพันธ์ [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | KMUTT Websites 135 127 69 23 3 4.03 0.9520 ดี 
การประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ @regiskmutt |  
Line @regiskmutt 

125 119 77 27 9 3.91 1.0439 ดี 

การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมล์ | Email 147 125 58 22 5 4.08 0.9708 ดี 
ความชัดเจนของข้อมูล | Clear Information 145 120 63 22 7 4.05 1.0031 ดี 
ความรวดเร็วของการตอบค าถาม | Quick Reply 129 137 72 16 3 4.04 0.9045 ดี 
ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ | Overall-How do you rate 
for Information and Announcement 

138 134 64 19 2 4.08 0.9080 ดี 

 
10. เว็บไซต์บนมือถือ Mobile Web http://grad.kmutt.ac.th [357 รายการ] 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย SD. แปรผล 
มีข้อมูลเพียงพอส าหรับบัณฑิต |  
Information for Graduates 

134 138 67 12 6 4.07 0.9199 ดี 

การเข้าถึงข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน |  
Easy to access and use 

151 126 63 11 6 4.13 0.9264 ดี 

มีข้อมูลการฝึกซ้อมที่ชัดเจน | Clear Practice information 141 137 62 11 6 4.11 0.9130 ดี 
สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ |  
Beautiful, modern and attractive 

142 140 60 12 3 4.14 0.8713 ดี 

ภาพรวมของเว็บบนโมบาย |  
Overall-How do you rate for Mobile Web 

145 134 64 10 4 4.14 0.8841 ดี 

 
หมายเหตุ: การแปรผล คะแนน 4.51-5.0 เท่ากับ ดีมาก, คะแนน 3.51-4.50 เท่ากับ ดี และคะแนน 2.51-3.50 เท่ากับ พอใช้ 

 
จากผลส ารวจความพึงพอใจข้างต้น จ านวน 6 ประเด็นกลุ่มข้อค าถาม จะพบว่า โดยภาพรวม บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในระดับดี และมีทิศทางในด้านพึงพอใจมากและมากที่สุดในทุกประเด็นกลุ่มข้อค าถามต่องานรับปริญญาใน 2 ปีการศึกษานี้ 
โดยเฉพาะในเรื่องของนักร้องประสานเสียง เข็มวิทยฐานะและของที่ระลึก การใช้บัตรในการรายงานตัว พิธีอัญเชิญพระมหา
มงกุฎ และพิธีกรบนเวท ี

 
อย่างไรก็ตาม ในแบบสอบถามฉบับนี้ ยังให้บัณฑิตได้แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิใน 2 ประเด็น ได้แก่ ความประทับใจ

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้านความประทับใจ จ านวนทั้งสิ้น 114 ราย และ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุง จ านวนท้ังสิ้น 114 รายการเช่นกัน ดังนี ้

 
ความประทับใจ | Your Impression about the ceremony [ไม่มีการตัด และไม่มีการเรียบเรียงใหม่] 
- คลิปขอบคุณ การแสดงหลังจบพิธี และทุกคนที่ท าให้งานออกมาดี 
- วิดิโอดีมากครับ 
- การจัดงานมีความตรงต่อเวลา เหมาะสม 
- การเดินทางมาสะดวก มีหลายวิธีการมา 
- การดูเเลของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติค่อนข้างดูแลดีค่ะ 

http://grad.kmutt.ac.th/


- สื่อท่ีใช้ช่วยอธิบายพิธีการมีความสะดวกและเข้าใจง่าย 
- พิธีการเหมาะสม เป็นระเบียนเรียบร้อยดีครับ 
- ความทุ่มเทและเสียสละของทุกคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร มจธ. 
- ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หน่วยงาน และ มจธ. 
- ชอบที่ตัดต่อคลิปภาพรวมเสร็จไวมากๆค่ะ สุดยอด 
- ร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลได้ดีมาก มีการสังเกตว่าใครรองเท้ากัดและแนะน าให้

ไปเอาพลาสเตอร์ที่หน่วยปฐมพยาบาล มีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ 
- ได้กลับมาเจอเพื่อนๆ ครั้งสุดท้าย หลังจากท่ีเรียนจบ ด้วยโควิดท าให้ตอนเรียนไม่ได้เจอเพื่อนเลย ถึงแม้จะมีหลาย

คนไม่ได้เข้ารับในวันจริง ก็รู้สึกว่าพิธีเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
- กิจกรรมทุกอย่างในวันรับจริง 
- ประทับใจในการช่วยเหลืออย่างจริงใจ ของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสา ทุก ๆ ท่าน จาก

ฝ่ายจัดการบัณฑิต ที่ช่วยเหลือให้ค าแนะน าผู้เข้าร่วมพิธีด้วยความจริงใจ เต็มที่ และท าออกมาด้วยหัวใจ ท าให้
ผู้เข้าร่วมพิธีสัมผัสได้ถึงความจริงใจเหล่านั้น และพระราชพิธีผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

- ภูมิใจมากๆครับ 
- รวดเร็ว 
- Tired but good 
- สาวน่ารักเยอะแยะครับชอบครับไม่เคยเจอ 
- ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดงานค่ะ 
- ทีมงานและพิธีการทั้งหมด 
- นักร้องประสานเสียง 
- การได้เจอเพื่อนๆ ท่ีได้เเยกย้ายกันไปเติบโตอีกครั้ง 
- การได้พบเจอพ่อเเม่ ญาติ พี่น้องของเพื่อนเรา 
- การท างานของคณะผู้จัดงานอย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอน ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยมาก 
- ของที่ระลึกกับระยะเวลาในพิธีค่อนข้างดีเลยค่ะ การสแกนบัตรกับเช็คช่ือก็รวดเร็วดีค่ะ 
- พิธีนี้ท าให้รู้สึกถึงความพิเศษ อบอุ่น และโชคดีที่ได้เป็นครอบครัวมจธ. 
- ประทับใจในการท างานของคณะกรรมการจัดงาน ร่วมถึงอาจารย์ และพี่ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมา

ดูแลบัณฑิตดีมาก และให้ค าแนะน าตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน การจัดงานจึงสมเกียรติและยังคงความศักดิ์สิทธิ์
ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไว้ 

- ความภูมิใจท่ีได้เป็นลูกพระจอม 
- การลงทะเบียนเข้าห้องประชุมง่ายและรวดเร็ว 
- ประทับใจอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฎิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมากๆ รู้สึกได้ถึงความเต็มใจช่วยเหลือ พยายาม

อ านวยความสะดวกให้กับบัณฑิตเท่าท่ีจะท าได้ รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ 
- ประทับใจ ในการจัดงานโดยรวม สร้างความอบอุ่น ให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
- ได้กลับไปเจอเพื่อนๆ ครูอาจารย์อีกครั้ง ด้วยความรักและคิดถึง 
- วงคอรัสร้องเพลงได้ดีมาก ครับ 
- ประทับมากๆ อาจารย์ประจ าแถวดูแลอย่างดีมากๆ 
- 1. พิธีกรไมค์หลักอธิบายระเบียบพิธีการยอดเยี่ยมดีมากค่ะ 
 2. อาจารย์เจ้าหน้าที่น่ารักค่ะ ให้ความช่วยเหลือดีมาก ช่วยจัดครุยจัดเสื้อให้ก่อนข้ึนรับจริงท าให้ลดความตื่นเต้น

ลงไปได้เยอะเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่มากๆนะคะ รวมถึงน้องๆนักศึกษาที่มีหน้ าที่รับแจกสิ่งของ
เช่นกันค่ะ 



 3. พื้นที่รอคอยของญาติบัณฑิตมีเพียงพอต่อความต้องการดีมากค่ะ 
 4. การรายงานตัวบัณฑิตโดยใช้บัตรสะดวกและรวดเร็วดีมากๆค่ะ รักษาสิ่งท่ีดีนี้ไวนะคะ 
 5. แก้ไขปัญหาเหตุสุดวิสัยจากพระอาการประชวนขององค์สมเด็จพระเทพฯได้ค่อนข้างดีค่ะ มีทางเลือกให้บัณฑิต

และประสานงานร้านรูปภาพท่ีสั่งจองไว้ให้ แต่ถ้าประกาศแนวทางของบัณฑิตให้เร็วกว่านี้จะดีที่สุดค่ะ 
- สถานที่กว้าง การเดินทางมายังสถานที่ง่ายและสะดวก มีพื้นที่ส าหรับการพักผ่อนและการรับประทานอาหาร

เพียงพอ และมีมุมถ่ายรูปมาก 
- กิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในงานทุกๆ อย่าง 
- ความตั้งใจของทีมงาน, พิธีการต่างๆสวยงาม, คณะนักร้องประสานเสียงร้องสดเพราะมากค่ะ 
- อาจารย์ทุกท่านและสื่อต่างๆ 
- ความรวดเร็วในกิจกรรมต่างๆ ไม่ช้าจนเกินเกินไป 
- ชอบการพูดอธิบายขั้นตอนของพิธีกรทุกคนในงานมากค่ะ 
- งาน flow ดีมากค่ะ 
- ชอบตอนพิธีจริงเพราะมีอะไรส่งท้าย มีเสียงดนตรีเพราะๆ ขอบคุณที่ตั้งใจท าให้พวกเรา เรื่องของการจัดการก็ดู

ไหลลื่น อาจจะมีติดขัดเล็กน้อย แต่ก็น้อยมากๆ 
- การดูแลของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
- ประทับใจท่ีบริเวณ hall ก่อนโหลดเข้า hall ซ้อม คือมีเก้าอ้ีให้น่ังรอ ไม่ต้องยืนนานๆ แบบหลายปีก่อน 

- อาจารย์วีระศักดิ์น่ารักมากค่ะ 💕 
- นักร้องประสานเสียง | KMUTT Chorus เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วครับ 
- ประทับใจในอาจารย์ควบคุมบัณฑิตทุกท่านที่ต้องตื่นเช้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดูแลบัณฑิตตลอดการฝึกซ้อม 

ประทับใจผู้ด าเนินรายการที่มีความเป็นมืออาชีพสูง ประทับใจวงคอรัสที่ร้องได้ไพเราะเหมือนเทปท่ีเปิดในช่วงวัน
งานแบบเป๊ะๆ 

- ค่อนข้างเป็นที่ประทับใจมาก และขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงน้องๆที่มาช่วยงานให้ด าเนินการได้
อย่างราบรื่นและเรียบร้อย คิดว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจและน่าจดจ าตลอดไปมาก และขอบคุณที่ท าวีดีโอ
สั้นๆที่ท าให้คิดถึงและน้ าตาไหลได้ ขอบคุณครับ 

- การร้องเพลงของชมรมคอรัส 
- ความประทับใจ คือ การจัดงานต่าง ๆ มีการอ านวยความสะดวกที่ดีให้กับบัณฑิต รวมถึงผู้ปกครอง และ ผู้ติดตาม

ค่ะ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ที่ไวและเข้าถึงง่าย 
- เป็นพิธีการที่รู้สึกประทับใจมากค่ะ ล าดับขั้นตอนของพิธีการดีมากเลยค่ะ ขอบคุณท่าน อ. ทุกท่านค่ะ 
- ประทับใจกรรมการที่ร่วมฝึกซ้อมมีความใส่ใจดูแลนักศึกษาค่ะ 
- ได้สวมชุดครุยแสดงใบปริญญาให้ครอบครัวเห็นและร่วมแสดงความยินดี 
- โดยรวมดีถึงดีมาก 
- พิธีมีความศักดิ์สิทธ์ิ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นลูกพระจอมฯ 
- ความบรรยากาศ วิดิโอ 
- ขั้นตอน ก าหนดการต่างๆชัดเจนดี ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รู้สึกว่าใช้อย่างเปล่าประโยชน์ 
- It was solemn and intimate 
- ขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่ีคอยช่วยเหลือและช่วยให้พิธีออกมาด้วยดีค่ะ 
- ภาพรวม เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย พิธีกรอาจารย์กุลธิดา เสียงไพเราะ 
- นักศึกษากองเกียรติยศ, นักร้องประสานเสียง และ VDO ท้ายงาน ท าให้นึกถึงบรรยากาศช่วงก่อนโควิค ที่รุ่นน้อง 

รุ่นพี่ ได้เจอกัน พูดคุย จนเกิดความสัมพันธ์อันดี และท าให้อยากกลับภาควิชาหรึอคณะได้ยึ่งขึ้น เพี่อส่งต่อความรู้ 
ทักษะต่อถึงรุ่นน้องต่อไป 



- สมเกียรติ ลูกพระจอมครับ 
- โดยรวม ดีครับ 
- คอรัส เพลงบางเพลงมันหาฟังแบบสดๆ แบบน้ีไม่ได้แล้ว เราเป็น 1 ใน 2 คนท่ีฟังคอรัสร้องจนจบเพลงสุดท้าย ถึง

ออกจากฮอลล์ มดลาบางเป็นเวอร์ชันที่เพราะมาก แต่เสียดายไปจัดไว้ท้ายสุด 
- ทุกคน ให้ความร่วมมือ อาจารย์และผู้จัดกิจกรรม ให้การช่วยเหลือ และดูแล ให้พิธีเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ ไม่

สับสน ดีมาก 
- การด าเนินงาน เป็นไปอย่างราบรื่น ทุกคนให้ความร่วมมือ ท าให้พิธีดูศักดิ์สิทธ์ิขึ้นไปอีก 
- ตัวพิธีการมีความขลังดี อาจารย์ที่จัดแถวและดูแลนักศึกษาให้การดูแลเป็นอย่างดีมาก 
- ประทับใจ คอรัสที่มาร้องเพลงค่ะ ท าให้พิธีการไม่น่าเบื่อ และอาจารย์ในห้องพิธีบางคนน่ารักมาก ดูแลดีค่ะ 
- ประทับใจบรรยากาศในวันพิธีจริง มีความอบอุ่นดีค่ะ 
- ดีมากครับ 
- ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดการเรื่องพิธีทั้งหมดด้วยนะคะ โดยรวมออกมาโอเคมากค่ะ ถึงจะมี

บางอย่างที่ปรับแก้กันในวันพิธี แต่ทุกอย่างก็ออกมาดี ทุกคนสามารถท าให้งานมันโฟลวได้ค่ะ 
- ภาพรวมค่อนข้างดี 
- รู้สึกประทับในทุกพิธีและขั้นตอน 
- Impressive 
- ชอบพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่จัดให้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตครับ ให้ความรู้สึกอบอุ่นมาก 
- ดีเยี่ยม 
- ขอบคุณอาจารย์และทีมงานที่คอยดูแลนะคะ 
- โดยรวมแล้วทุกก าหนดการใช้เวลาเหมาะสม 
- นักร้องประสานเสียงท่ีร้องภายในพิธี 
- บัณฑิตที่เจ็บขาขึ้นมาร้องเพลง 
- รวดเร็ว ไม่เวิ่นเว้อ ระบบงานดี 
- 4/10 
- มีความประทับใจมากที่สุด 
- อาจารย์ดูแลเป็นอย่างดี 
- ประทับใจมากในภาพรวม เป็นความทรงจ าที่ดีมากๆ ก่อนที่จะจากไปจากบ้านแห่งนี้ 

- ที่ไบเทคจัดสรรเป็นระบบ ท าให้ด าเนินไปได้อย่างเป็นข้ันตอน การซ้อมมีความยืดหยุ่นเหมาะสม❤ 
- ได้เจอเพื่อนๆอีกครั้ง 
- ความภูมิใจในมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ 
- ชอบบรรยากาศในหอประชุม 
- โดยรวมถือว่าประทับใจครับ 
 1. ในด้านสถานท่ี 
 - วันซ้อมย่อยที่บางมด ม. จัดซ้อมเป็นรอบๆ ที่จอดรถหายากนิดนึงแต่ยังพอมี รถติดนิดหน่อย 
 - วันซ้อมใหญ่ วันพิธี สถานที่จัดว่าดีงามที่สุดเลย สะดวกในการเดินทางทั้งคนมีรถและไม่มีรถ มีที่จอดรถเยอะ  

มากกก และก็ญาติที่มารอได้รอในห้องแอร์ 
 2. พิธีกร 
 - พิธีกรมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก แนะน าการปฏิบัติได้ครบทุกอย่างทุกมิติ อาจจะมีดุบ้างก็ไม่เป็นไร เข้าใจครับ

ว่าการคุมคนหมู่มากต้องใช้พลังมากแค่ไหน 
 ในส่วนตัวถ้าเราอยู่ในระเบียบวินัยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เลยครับ 



 3. ด้านเวลา 
 - จัดว่าใช้เวลาก าลังดี ไม่นานเกินไป (คนน้อยลงด้วยแหล่ะ) 
 4. ด้านข้อปฏิบัติ 
 - ชอบตรงที่ใส่ชุดสุภาพในวันซ้อมได้ เพราะชุดราชปะแตน ร้อนมาก ซักก็ยากด้วยแหละ 
 - ชอบตรงสามารถน ากุญแจรถเข้าไปได้ 1 ดอก ครับ เพราะ จะได้เอาสิ่งของเก็บไว้ในรถ ไม่ต้องกลัวหาย สะดวก

มากเลยครับ 
 5. หลังจบพิธี 
 ตอนจบพิธีแล้วผมคิดว่าคงจบแบบเหงาๆ ค่อยๆเดินออกไป แต่ ม. เซอร์ไพร์สผมมากเลยครับ 
 - โดยเฉพาะเพลง ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ท่ีผมชอบฟัง พอได้ฟังในพิธีท าผมซาบซึ้งจนน้ าตาไหลเลยครับ 
 - ชอบตรงให้โบกมือ ชูใบปริญญา รู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมกับความส าเร็จของทุกคนในพิธี 
 6.ขอขอบคุณ มจธ. คณาจารย์ทุกท่านท่ีท าให้วันน้ีเป็นวันท่ีรู้สึกดีที่สุดในชีวิตของผม 
- ชอบตอนร้องเพลงประสานเสียงและตอนที่บัณฑิตร้องเพลงตอนท้าย อบอุ่นดีค่ะ 
- ขอขอบคุณค่ะ 
- ทีมอาจารย์ ฝึกซ้อมดี ช่วยเหลือแนะน า การใช้บัตรในการเช็คก็ดี 
- Good 
- ประทับใจมาก 
- ประทับใจนักร้องประสานเสียง และการด าเนินงานในพิธีรวดเร็วและสะดวก 
- ความเป็นระเบียบ, พิธีสมเกียรติ, คณะผู้จัดดูแลพิธีการและการซ้อมอย่างใกล้ชิด 
- สถานท่ีจอดรถ อยู่ในร่มอย่างดี 
- พนักงานโบกรถ และอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารช่วยเหลืออย่างดี ประกาศตลอดค่ะ 
- ความอบอุ่นของ vibes ในพิธี ตอนที่พิธีเสร็จสิ้นแล้ว อาจจะด้วยจ านวนของบัณฑิตที่ไม่ได้เยอะจนเกินไป ท าให้

บรรยากาศอบอุ่นค่ะ 
- อาจารย์มีความสุภาพค่ะ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุง | For more suggestions [ไม่มีการตัด และไม่มีการเรียบเรียงใหม่] 
 
- Please also have English version for international students. Thank you 
- แอร์ฝั่งประตูทางเข้าหนาวมากค่ะ 
- ส่วนตัวผมว่าทุกอย่างดีแล้ว แต่ติดที่ กรรมการท่านหนึ่งบอบพูดแทรกเสียงดังออกมา ผมว่าไม่ดีนะครับ เพราะ 

กรรมการอีกท่านก าลังให้ข้อมูลที่ส าคัญ และ อีกอย่างกรรมการท้านนั้นก็สื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับ ผมรบกวน
ช่วยตรวจสอบและแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะครับ 

- ขอให้ล่นระยะเวลาในการรอเจ้าที่เสด็จมาด้วย เสียเวลารอครับไม่มีอะไรให้ท านั่งรอเป็นชม. ไม่มีนาฬิกาหรือแจ้ง
เวลาเลยว่ากี่โมงแล้วกลัวอะไรหรือครับ แล้วบางครั้งไม่ต้องแขวะนศ.ส่วนน้อยให้นศ.ฟังเพราะมันน่าร าคาญมาก 
ไม่จ าเป็น แล้วก็เวลาพักของเขาน่าจะแบ่งให้นศ.ได้เข้าห้องน้ าบ้าง เพราะนศ.ก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่แค่พูดอย่าง
เดียวว่าต้องอดทน ต้องเสียสละเพราะพวกผมก็จ่ายเงินนะ ไม่ใช่มารับฟรีๆ เสียตัง เสียเวลา แล้วมากระท าอย่างง้ี 
การที่เราจะต้องอั้นปัสสาวะ อั้นอุจจาระ ไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวของนศ.เองนะ รับฟังผู้อื่นบ้างไม่ใช่ฟังแต่คนๆนั้น คน
เหมือนกันนะครับ 

- การซ้อมคิวท าความเคารพอยากให้มีมากกว่านี้ เพราะบางครั้งจ ารายละเอียดไม่ได้จากการซ้อมรอบเดียว ส่วน
เรื่องการเดินเห็นว่ามากเกินไปหน่อย ทั้งในเรื่องของการจับเวลา สุดท้ายเวลารับจริงจังหวะการยื่นก็ไม่ได้ตามที่
ซ้อมอยู่ดี จากหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยื่นของประธาน ความเกร็งของบัณฑิต ฯลฯ 



- อยากให้มีของที่ระลึกมากขึ้น หรืออาหารน้ าให้แก่บัณฑิต 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ควรมีหลายช่องทาง 
- อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดี ตะคอกใส่ 
- อยากให้มีระยะเวลาเข้าห้องน้ าเพิ่ม และอยากให้วันที่ซ้อมย่อยบอกให้ตัดเล็บก่อน จะได้ไม่ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บ

รวม และบอกตัวอย่างความยาวเล็บท่ีพอดี รวมถึงตัวอย่างสีผมที่สามารถเข้าได้ค่ะ 
- การขานช่ือ ไม่ตรงกับผู้เข้ารับ คาดว่าเกิดจากผู้ขานช่ือไม่ได้มองว่าบัณฑิตท่านใดก าลังเดินขึ้นไป เท่าที่ผมเห็นของ

พระนครเหนือ จะมีการระบุช่ือของบัณฑิตรายบุคคลอย่างแม่นย า ขอให้มีการปรับปรุงในครั้งหน้า (ผู้ปกครอง
ต าหนิเป็นอย่างมาก หลายท่านครับ) 

- อยากให้เจ้าหน้าท่ีฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) ที่ประกาศผ่านไมโครโฟน ใช้ค าพูดในการฝึกซ้อมที่ระมัดระวัง 
และหลีกเลี่ยงในการใช้ค าพูดที่รุนแรง ให้ความหมายในเชิงลบ ต่อบัณฑิตผู้เข้าร่วมพิธี ฯ  เช่น ปล่อยให้อยู่ใน
ห้องน้ าไปเลย (ไม่ต้องออกมา) และอีกหลาย ๆ ค าพูดที่สร้างผลกระทบเชิงลบ ควรจะติเตียนโดยให้เหตุผล และวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวก เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบัน บัณฑิตมิได้ต้องการให้มีการใช้ความรุนแรงทางค าพูด ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม แม้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความหวังดี แต่การสื่อสารโดยใช้ค าพูด น้ าเสียง หรืออารมณ์ที่
รุนแรงจนเกินไป อาจสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ฟังได้  และส่งผลกระทบต่อจิตใจ หรือสร้างบาดแผลทางค าพูด 
ให้กับผู้ฟังได้ในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Highly Sensitive Person) รวมไปถึง
กลุ่มคนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า (Depression) ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย ควรจะตระหนักในการพัฒนา และ
สร้างเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้น และระวังเรื่องการแสดงออกทางค าพูด สภาพแวดล้อม
ในสังคมยุคปัจจุบัน ปี 2566 ที่บัณฑิตต้องการ ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะด้านค าพูด จึงอยากเรียน
ให้ฝ่ายบัณฑิตช่วยตระหนัก และปรับความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัย และเข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันด้วย
ครับ แต่ก็มีหลายสิ่งที่ดีเยี่ยม นี่เป็นเพียงแค่ข้อแนะน าเล็ก ๆ 

- พิธีกรคนหนึ่งชอบพูดเสียงกระแทก ไม่น่าฟัง รู้สึกไม่อยากซ้อมหรือรับปริญญา ท าให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในคุก 
- เจ้าหน้าท่ีที่พูดด าเนินการเพื่อจัดระเบียบบัณฑิตนั้น พูดโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ฟัง และการไม่ประสานงาน

กันแล้วกล่าวโทษความผิดนั้นว่าเป็นของผู้อื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ รวมไปถึงเสนอความคิดส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นไปตาม
สังคมนิยมในปัจจุบัน ควรจะปรับให้ดีกว่านี้ 

- อยากรู้จักเพื่อนที่อื่นบ้างครับ (สาวๆ) เรียนที่นี่ไม่เจอคณะอื่นเลยครับจากใจชายโสดเหงาๆครับน่าจะมีประโยชน์
ต่อรุ่นน้องโสดๆ รุ่นถัดไปครับ ส่วนตัวผมคงไม่ทันแล้วครับ T^T ท างานแล้วก็มีแต่ผู้ชายครับผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็
ไม่โสดกันแล้วครับผมก็ไม่รู้จะหาจากไหนแล้วเหมือนกันครับขนาดวัยเรียนผมยังหาไม่ได้เลยครับแต่ผมก็เริ่มท าใจ
แล้วครับว่าอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับได้เจอสาวน่ารักๆมากมายในวันจบครับแต่ก็ไม่รู้ว่า
จะเริ่มท าความรู้จักยังไงครับ เพราะผมเคยแบบไปขอไอจีเขาแลว้เขาก็บอกว่า เขามีแฟนแล้วครับ ผมก็ไม่รู้จะท าไง
แต่ก็ต้องเอามาก่อนแต่ไม่ได้ฟอลไปครับสุดท้ายนี้ก็อยากแบบให้มีกิจกรรมหาแฟนไรงี้บ้างครับ ตอนนี้ไม่ต้องเป็น
ห่วงผมนะครับเริ่มปลงๆกับชีวิตแล้วครับพยายามอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวให้มากท่ีสุดครับ ตอนนี้ตั้งใจเก็บ
เงินสร้างอนาคตอยู่ครับถ้ารวยแล้วก็คงหาได้ไม่ยากครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรวยรึเปล่าและก็ไม่อยากให้ใครชอบ
เราเพราะเงินด้วยครับยังไงผมก็จะสู้ๆกับชีวิตนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ Thanks KMUTT FIBO (มหาลัย
และคณะให้ทุกอย่างกับผมยกเว้นแฟน ขอบคุณครับ :) 

- น้องๆ ป.ตรี (ด้านหลังที่นั้ง) บางท่านไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการรับ ปริญญา คุยเสียงดัง น่าจะต้องเข้มงวดมาก
ขึ้น 

- เป็นไปได้ไหมหากเราสามารถร่อนระยะเวลาการซ่อม เหลือเพียงเเค่ 3 วัน วันถ่ายรูปหมู่ วันซ้อมเเละอีก 1 วันรับ
จริง เนื่องจากบัณฑิตที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไกล้เคียง จะได้ไม่ต้องเปิดที่พักหลายครั้ง เเละหลายวัน หากเป็นไปได้จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบัณฑิต จบใหม่ได้ 



- เพิ่มเติมผมมองว่าเราไม่จ าเป็นเป็นที่จะใช้อ านาจ เเละนิสัยของตนเองที่จะดึงความเคารพจากผู้อื่น ผมมองว่า
ความให้เกียรติซึ่งกัน เเละกันเป็นสิ่งที่ผู้ที่ให้ก็จะย่อมได้รับกลับไปครับ 

- เก้าอี้มันติดกันไปหน่อยนั่งอึดอัดค่ะ อาจารย์วันท่ีซ้อมอ่านช่ือดีกว่าวันจริงอีกค่ะ 
- ระยะเวลาให้การฝึกซ้อม 
- เก้าอี้ชิดกันเกินไปนิดนึง 
- คิดว่าเผื่อเวลามากไป ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ต้องไปนั่งรอก่อนพิธีเริ่มนานเป็นชม. ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ แต่

นัดตี 5.30 เพื่อรอให้ประธานออกจากท่ีพัก 8.15 คิดว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เวลาทุกคนควรมีค่าเท่ากัน 👍 
- การฝึกซ้อมนานไปนิดนึง อยากให้ตอนซ้อมใหญ่ใช้เวลาไม่เกินครึ่งวัน 
- 1. เรื่องไมค์หลัก-ไมค์รอง ควรให้มีไมค์หลักพูดท่านเดียวเนื่องจากมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่า อีกทั้งบัณฑิตทุก

คนคือผู้ใหญ่วัยท างานทั้งหมด ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน วิธีการแก้ปัญหาคือสื่อสารแก่บัณฑิตให้ชัดเจนเช่น 
ก าหนดเวลาการเข้าห้องน้ า ระยะเวลาการเข้าห้องน้ าให้ชัดเจน 

 2. เรื่องหน้ากากอนามัย (วันจริง) ควรเป็นหน้ากากอนามัยแบบ N95 1 ช้ิน นอกจากป้องกันไวรัสและ P.M.2.5 
ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังสามารถลดเวลาการหยิบหน้ากากอนามัย 2 ช้ินลงได้ ท าให้ระยะเวลาการหยิบและสวม
ใส่แมสของบัณฑิตไวยิ่งขึ้น 

 3. เรื่องแถวจองรูปถ่าย (วันซ้อมใหญ่) ควรมีเสากั้นทางเดินให้ชัดเจน เนื่องจากแถวจองถ่ายรูปยาวเกินไปจนท าให้
ขัดขวางแถวบัณฑิตที่ก าลังตั้งแถวเดินไปสู่ห้องโหลดบัณฑิต H104 วุ่นวายมาก 

 4. เสียงจากห้องพิธี (วันจริง) EH101-102 ไม่ได้ยินเสียงประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร เสียงเบามาก 
แต่เสียงร้องเพลงกลับได้ยินชัดมาก ควรปรับปรุงความดังของเสียงให้เท่ากัน 

 5. การตัดต่อภาพของห้องส่งขึ้นหน้าจอใหญ่ (วันซ้อมใหญ่) จังหวะตัวแทนของผู้แทนองคมนตรี กับผู้อันเชิญพระ
มหาพิชัยมงกุฏเดินเลี้ยว ทุกคนต้องหันซ้าย-ขวาเพื่อท าความเคารพ จังหวะนี้ยังมีข้อผิดพลาดในการตัดต่ออยู่ ท า
ให้บัณฑิตที่ต้องพึ่งพาภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอใหญ่ไม่ทราบจังหวะเคารพที่ชัดเจนเพื่อความพร้อมเพียงกัน 
จังหวะควรจะเน้นไม่เน้น 

 6. เว็บ http://grad.kmutt.ac.th มีการปรับปรุงเว็บไซค์ช่วงก่อนวันถ่ายรูปหมู่และใช้งานได้จริงเพียงไม่กี่วัน ควร
ปรับปรุงและสามารถเข้าใช้งานก่อนวันถ่ายรูปหมู่ให้นานกว่านี้ เพื่อบัณฑิตสามารถเข้าถึงข้อมูลหลักปฏิบัติและ
ประกาศของปีการศึกษาล่าสุดได้ และไม่ท าให้เกิดความสับสน 

- อยากให้มีซุ้มถ่ายรูปที่เป็นของมจธ. ในวันพิธีจริงเพิ่มมากข้ึน 
- วันซ้อมใหญ่นานไป ใช่เวลาทั้งวันตั้งแต่ 6 โมงเช้าเลิก 4 โมงกว่า รถติด กว่าจะเดินทางกลับถึงบ้าน วันรุ่งขึ้นต้อง

ตื่นไปท างานอีก 
- อยากให้บัณฑิตได้สิทธ์ิจอดรถฟรีที่ไบเทค 
- อยากให้เปิดรับความคิดเห็นเรื่องอาจารย์ที่จะมาเข้าร่วมงานเพราะบัณฑิตบางท่านอยากจะพบเจอที่ปรึกษาของ

ตนในวันส าคัญแบบน้ี 
- อ.ท่ีถือไมค์พูดทั้งในวันซ้อมที่ ม. กับท่ีไบเทค (ผู้ชาย) ถึงพูดจาไม่ให้เกียรติบัณฑิต ทั้งการตะโกน ตะคอก ข่มขู่ ท้า

ทาย ไร้มารยาท มาก ๆ บ้าไมค์ ปรับปรุงหน่อยก็ดีนะครับ 
- อยากให้การฝึกซ้อมกระชับมากกว่านี้ และมีที่รองรับอย่าชัดเจนส าหรับการฝากของ และอยากให้ซิงค์เวลากับช่าง

ถ่ายรูปอีกที เพราะว่าเลิกจอง 15.00 แต่ซ้อมเสร็จ 15.00 อีกทั้งยังวันจริงพกเงินมาไม่ได้อีก ไม่รู้ว่าควรท าอย่างไร
ด ี

- อยากให้เจ้าหน้าท่ีที่พูดใส่ไมค์คนหนึ่งช่วยเปลี่ยนลักษณะการพูดจาให้ดีขึ้นหน่อย 
- แอร์เย็นไปค่า 
- รายละเอียดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนวินาทีสุดท้าย ท าให้เกิดการสับสนว่าสรุปแล้วจะต้องท าอะไร ในเวลาไหนบ้าง 
- ตื่นเช้าไปมาก เป็นเวลาต้องเข้าห้องน้ า รู้สึกเหนื่อยมากวันซ้อมและวันจริง 



- ควรนัดเวลาในวันจริงให้ช้าลงกว่านี้ เนื่องจากระยะเวลาในการรอประธานองคมนตรีเดินทางค่อนข้างใช้เวลานาน 
ท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

- ควรมีจุดบริการน้ าดื่มให้บัณฑิตรับประทานด้วย 
- ถ้าในอนาคตยังคงต้องใส่หน้ากากฝึกซ้อมอยู่ อยากให้ทางมหาวิทยาลัยลองพิจารณามีการตัดรูปของบัณฑิตขณะ

ไม่ใส่หน้ากากมาใส่ในรูปตอนรับปริญญา เนื่องจากถือเป็นโมเมนต์ส าคัญในชีวิตและเป็นรูปที่จะอยู่กับเขาไปตลอด 
- อยากให้วันซ้อมมีแจกอาหารหรือของว่างค่ะ แล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์บางท่านก็เหนื่อยกับการคุมบัณฑิต แต่หาก

คุณมีวุฒิภาวะมากพอ ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้กิริยาหรือวาจาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อบัณฑิตค่ะ 
- อาจารย์ท่านหนึ่งโวยวายในวันซ้อม ห้องรับรองน่าร าคาญ ปรับนิสัยด้วยค่ะ 
- การตรวจยังไม่เข้มงวด บางคนยังใส่ต่างหูเข้ามาได้ 
- ขู่บัณฑิตน้อยลงกว่านี้จะดีมากค่ะ 
- เปลี่ยนแค่บุคลากรคนที่โวยวายแปลกๆ แล้วให้คนที่อธิบายด้วยเหตุผลน่าจะช่วยให้งานทุกอย่างเป็นความทรงจ า

ที่ดีขึ้นครับ 
- อาจารย์ที่ควบคุมเคลื่อนย้ายเข้าห้องพิธีเหมือนอารมณ์ไม่ดีตลอดเลยค่ะเหมือนทะเลาะกับเมียมาแค่เข้าห้องน้ ายัง

พูดจาว่าไม่ต้องออกมาเลยถ้าจะเข้าออกไมค์ กับพิธีกรวันซ้อมย่อยพูดจาไม่ดีค่ะ ปรับปรุงหน่อยนะคะ 
- ควรแบ่งการซ้อมย่อยเป็นจุดย่อยๆ แล้วค่อยรวมทีเดียวตอนซ้อมใหญ่ เหมือนของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ การซ้อมรวม

เสียเวลามากและได้ซ้อมน้อย 
- ในวันซ้อมย่อย/ใหญ่ และวันจริงยังพบบัณฑิตจ านวนมากปฏิบัติผิดหรือข้ามขั้นตอนอยู่มาก อยากให้ครั้งหน้าๆ 

พบน้อยลง หรือเพิ่มค าแนะน าหรืออาจารย์/เจ้าหน้าท่ีเข้มงวดอีกนิดนึง 
- ก่อนปล่อยบัณฑิตออกจากห้องพิธี อยากให้บัณฑิตฟังเพลง มดลาบางบางอาลัยมดจบก่อน แล้วค่อยๆปล่อยไป

ครับ เพราะเนื้อหาเพลงนี้ค่อนข้าง impact และชวนให้บัณฑิตมีความนึกคิดถึงสถาบันมากขึ้นครับ 
- เปลี่ยนเวลาในวันพิธี เพราะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยล้ามากจากวันซ้อมใหญ่จนถึงวันจริงท าให้ร่างกายเหนื่อยล้า

ขึ้นมาไปอีก 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ คณะด าเนินงาน(ผู้ชาย)บางท่านค่ะ บางครั้งในการสื่อสารออกไมค์สู่สาธารณชน 

ค าพูดเป็นเรื่องที่ส าคัญค่ะ บางอย่างมันดูเป็นการบังคับบัณฑิตจนเกินไป เข้าใจนะคะว่ามันเป็นกฎกติกาของการ
เข้าร่วมพิธี แต่ว่าท่านสามารถใช้ "ขอความร่วมมือ" ก็ได้ค่ะ บัณฑิตยังไงก็ยินดีที่จะท าให้อยู่แล้ว เพราะนี่ก็คืองาน
ของบัณฑิตเช่นกัน รวมถึงบางครั้งที่พูดว่า "ปล่อยให้อยู่ในห้องน้ าไปเลยไม่ต้องออกมา" หรืออีกหลายค าพูดที่ไม่
เหมาะสม มันสมควรพูดเหรอคะ รวมไปถึงน้ าเสียงที่ดูตะคอกจนเกินไปด้วยค่ะ ไมค์มันเสียงดังอยู่แล้ว ไม่ต้อง
ตะคอกก็ได้ค่ะ พอไปบวกกับค าพูดซึ่งกระทบต่อบัณฑิตแลว้มันฟังดูไม่ดีสกันิดเลยคะ่ และอีกอย่างในพิธีนี้ มีบุคคล
หลากหลายมาก บางคนมีทั้งอาการ Depression หรือ อ่อนไหวทางอารมณ์ เรื่องค าพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญนะคะ 
เพราะ ค าพูดของท่านในวันนี้ อาจไปสร้างบาดแผลให้กับเขาก็ได้ค่ะ หวังว่าในยุค 2023 แล้ว มหาวิทยาลัยจะน า
ข้อนี้ไปปรับปรุงและพัฒนานะคะ เพราะเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างยิ่งค่ะ เพราะเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของทาง
มหาวิทยาลัย 

- เรื่องราคาอาหารที่ศูนย์ไบเทคแพงมากเลยค่ะ อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้มากท่ีสุดเลย 
- บนเวทีจัดประดับตกแต่งดอกไม้ ไม่สง่างามเลย มีแต่ดอกไม้ปลอม 
- ปรับระยะเวลาการฝึกซ้อมให้กระชับขึ้นรวมถึงประมานเวลาที่นัดหมายกับบัณฑิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ทุกๆฝ่ายในพิธี 
 1. ควรแจ้งก าหนดการโดยละเอียดทั้งวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และรับจริงอย่างละเอียด พร้อมกันท่ีเดียว 
 2. อาจารย์ผู้ถือไมค์เรียกแถวรวมบัณฑิต ใช้ค าพูดไม่เหมาะสมหลายครั้งท้ังวันซ้อมใหญ่และรับจริง ไม่สมควรอย่าง

ยิ่งที่จะได้ด าเนินงานพิธีที่ส าคัญล าดับต้นของมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยส่วนตัวกระผมเช่ือว่าการใช้ค าพูดที่ 



"แข็งก้าว ว๊าก หรือด่าทอ" ไม่สมควรเกิดขึ้นในวันแห่งการแสดงความยินดี ทั้งนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์
ท่านนี้จะได้รับเกียรติให้ด าเนินหน้าที่การเป็นพิธีการในงานพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2564 เป็นครั้งสุดท้าย 

 3. การซ้อมใหญ่ในช่วงเช้า จ านวน 3 ครั้งเป็นอะไรที่มาเกินไป ทางมหาวิทยาลัยควรน ากับไปคิดว่าจะท าอย่างไร
ให้การซ้อมที่น้อยลง แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่เท่ากับหรือดีกว่าเดิม 

 4. โดยรวมผมประทับใจในงานพิธีมาก ขอช่ืนชมอาจารย์ผู้ด าเนินหน้าที่พิธีกรในห้องพิธีท้ังวันซ้อมใหญ่และรับจริง
เป็นอย่างมาก 

 5. การร้องประสานเสียงและการร้องเพลงช่วงสุดท้ายของบัณฑิต คณะครุศาสตร์เป็นอะไรที่สวยงามและน่าชื่นชม 
สามารถขับกล่อมและดึงอารมณ์ของบัณฑิตให้ไปได้ถึงจุดสูงสุดได้ 

 ควรเพิ่มรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ของผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมพิธีและแจ้งให้รวดเร็วมากข้ึน และควรให้รับ
บัตรเชิญในวันถ่ายภาพหมู่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ปกครองไม่ต้องมารอรับในวันซ้อมใหญ่ 

- จ่ายเงินไปแพง สวัสดิการอะไรไม่มี น้ าไม่มีให้กิน ข้าวไม่มีให้กิน พิธีกรพูดประจานคนท าผิด 
- ในการลงขึ้นทะเบียนบัณฑิต มีปัญหาในการเข้าใช้แอพเล็กน้อย เนื่องจากไม่แจ้งอีเมลที่ต้องใช้ให้ชัดเจน ท าให้

เสียเวลาในการสอบถาม-รอค าตอบ 
- ในห้อง EH104 ขั้นตอนการจัดการต่างๆดีมากแล้วค่ะ แต่อาจารย์บางท่านท าให้รู้สึกเสียบรรยากาศ (ความคิดเห็น

ส่วนตัวคิดว่า หากใครที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่จ าเป็นต้องรอ ไม่จ าเป็นต้องดุ จะท าให้คนที่ ท าดีแล้วรู้ว่าเสีย
บรรยากาศค่ะ) 

- Perfect  
- สตาฟในงานที่นอกเหนือจากอาจารย์พูดค่อนข้างใช้อารมณ์โกรธมากไป และน้ าเสียงบางครั้งก็กระโชกหรือดูไม่

พอใจควรพูดให้ดูกว่านี้หรือใจเย็นกว่านี้ 
- คนคุม Staff ที่พูดไมค์ พูดจาไม่ไพเราะไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ตะโกน ตะคอก กระแทกแดกดัน ท าให้คนที่ให้

ความร่วมมือบั่นทอนจิตวจ ควรพูดดีๆ หรือใช้ค าที่ดีกว่านี้ บางคนเรียร ป.เอก จบมาเค้าไม่ควรต้องมานั่งฟังอะไร
แบบน้ี พูดกับบัณฑิตที่จบ ป.ตรี ตะคอกเหมือนปฐมนิเทศเด็กปี1 

- อาจารย์ท่านท่ีถือไมค์พูดในวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง ควรมีมารยาท และวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่ท า
ตัวข่มบัณฑิต ที่คิดว่ามีอายุ และประสบการณ์ต่ ากว่าตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การพูดว่า อย่ามาอินดี้กับผม เป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรพูดออกมาจากปากของบุคลากรที่เป็นระดับอาจารย์ ควรใช้ค าพูดที่สื่อสารให้ดีกว่านี้ ซึ่งมีอีกหลายวิธีใน
การพูด และอีกอย่างควรบรีฟทีมงานให้เคลียกันก่อนจะดียิ่งขึ้น หรือมีการวอบอกกันว่า จะเอายังไงต่อไป เพราะ
อีกคนพูดอย่าง staff พูดอย่าง MC อีกท่านพูดอย่าง มันปวดหัว และพางุนงงสับสน ไม่รู้ว่าต้องฟังใครกันแน่ พอ
บัณฑิต ได้กระท าไปแล้ว ก็มาโทษโวยวายใส่บัณฑิต ซึ่งควรรู้ตัวนะว่า บัณฑิตท าตามค าสั่งที่บอก ถ้าคุณบอกทุก
อย่างถูกต้อง เราก็ท าตามนั้น แล้วจะมาโทษเราไม่ได้!! ขอร้องเลยข้อนี้ เป็นสิ่งที่ขาดที่สุดแล้ว อยากให้ปรับปรุง
มากๆ 

- ส่วนของพิธีการทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดงานออกมาได้สมบูรณ์แบบอย่างมาก อ านวยความสะดวกบัณฑิตที่
เข้าร่วมพิธีการได้อย่างดี แต่ขอติในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่มาท าการดูแล ปล่อยแถวบัณฑิต ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น
เจ้าหน้าที่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสม และไม่ให้เกียรติบัณฑิต มีการขึ้น
เสียงใส่ ยกตัวอย่างท่ีเจอคือ 

- วันท่ีซ้อมย่อย-เนื่องจากห้องน้ าช้ันห้องประชุมเต็ม จึงลงมาใช้ห้องน้ าช้ันลอยของโรงอาหาร แต่กลับโดนเจ้าหน้าที่
ท่านนี้ต่อว่าด้วยน้ าเสียงท่ีไม่พอใจ 

- วันที่ซ้อมใหญ่-ใช้ค าพูดไปในทางส่อเสียดผู้ฟัง เช่น "ไปยืนรอคอนเสิร์ตยังท าได้เลย แค่นี้ท าไมจะท าไม่ได้" "ท่าน
ไหนท่ีมาไม่ทัน จะมีที่น่ังพิเศษให้" 

 



- บัณฑิตทุกคนในวัยนี้ มีวุฒิภาวะมากพอ ที่ไม่จ าจะต้องใช้ค าพูดหรือน้ าเสียงที่ออกไปแนวออกค าสั่ง หรือใช้
จิตวิทยาในการพูด 

- การขึ้นเสียงใส่ใหม่ตอนเช้า อาจจะไม่ดีครับ กลัวหัวใจวายตายครับ 
- พิธีกรในห้องโหลดบัณฑิต ควรใช้ค าพูดที่ดีกว่านี้ พวกเราบัณฑิตโตๆกันหมดแล้ว ไม่ ใช่เด็กแล้วถึงเป็นเด็ก บาง

ค าพูดก็ไม่ควรพูดอยู่ดี แค่การใช้เหตุผลคุยกันเหมือนอาจารย์เต๋าในห้องพีธี บัณฑิตก็เข้าใจและปฏิบัติตามแล้ว กับ
วุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่ามันแย่มากๆ เพราะเขาว่าและใส่อารมณ์กับบัณฑิตและ
แม้กระทั่งอาจารย์ของแต่ละภาควิชาในขณะช่วงโหลดบัณฑิตและเช็คช่ือ อยากให้เปลี่ยนคนท าต าแหน่งนี้เลย ขอ
คนท่ีมีเหตุผล มีวุฒิภาวะ มีการประณีประนอม พูดดีๆ กว่าคนน้ีได้มั้ยคะ (วันซ้อมรอบปี 63 ขณะที่อาจารย์เต๋าถือ
ไมค์พูดกับบัณฑิตเรื่องข้อตกลงร่วมกันอยู่ พิธีกรห้องโหลดบัณฑิตก็เข้ามาตะโกนแทรกในขณะอาจารย์เต๋าพูดอยู่ 
มันเป็นภาพและการปฏิบัติที่ไม่มีมารยาทเลยค่ะ เช่ือว่าหลายๆคนไม่ประทับใจเช่นกัน) 

- ปล.ไม่ได้รู้จักกับอาจารย์เต่าเป็นการส่วนตัวนะคะ แต่มีเพื่อนเรียนต่อ Gmi พอดีเลยรู้ช่ืออาจารย์ท่านค่ะ 
- อาจารย์ที่ประกาศในห้องโหลดบัณฑิตที่ใส่แว่นพูดจาไม่ค่อยดีใช้ค าพูดไม่เหมาะสม 
- อยากให้มีของว่างแจกตอนซ้อมหรือวันจริงบ้าง เพราะนัดเช้า บางคนไม่ได้ทานอะไรมา 
- การเข้าห้องน้ า ควรมีการจัดล าดับ หรือบอกเวลาเข้าให้เข้าใจตรงกันไปเลย 
- วันรับจริง บัณฑิตไม่มีเครือ่งมือสื่อสาร หรือนาฬิกาเลย ควรมีเวลาแจ้งบ้างสักหน่อย ให้รู้ถึงความเป็นไป รู้สึกว่านั่ง

รอ เข้าพิธีโดยไม่รู้เวลาภายนอกเลย แปลกๆ 
- ควรจัดก าหนดการทุกวันให้ไม่ตรงวันหยุด เพราะยังได้ลางานมาซ้อม ท าให้ได้พักผ่อนและพบปะญาติพี่น้องใน

วันหยุด เพราะท างานแล้วถ้ามาซ้อมวันหยุดคือไม่ได้พักผ่อนเลย 
- อยากให้มีการลดเวลารอของการรอการเสด็จเข้างานหน่อย รอนานเกินไปมากๆ ไม่งั้นก็ถ้าเป็นไปได้ขอให้สามารถ

เอามือถือเข้าได้เนื่องจาก นศ ไม่ได้ท าอะไรแล้วมันเบื่อ หรือไม่ก็มีเก้าอี้ที่มาสามารถพิงหัวได้ เพราะนั่งนานแล้ว
เมื่อยแล้วก็ปวดคอด้วย ช่วงพิธีใช้เวลาก าลังดี แต่รอคอยนานเกินไปหน่อย 

- พิธีกรชายที่มาคู่กันสองคน ขออภัยที่จ าช่ือไม่ได้ จะมีอยู่หนึ่งคนที่ใช้วิธีการพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสม มีการประชด
ประชันโดยที่ไม่จ าเป็น ทั้งนี้ก็เข้าใจว่าต้องมีการกดดันเพื่อเร่งให้ทุกอย่างเป็นไปตามก าหนดการ แต่ควรมีวิธีการ
เลือกใช้ค าที่ดีกว่านี้ เช่น ค าพูดท านองที่ว่าให้นักศึกษาอยู่ในห้องน้ าไปเลย ไม่ต้องออกมาร่วมงานแล้ว หรือ 
นักศึกษาท าตัวเหมือนไม่อยากเข้าห้องน้ า สองประโยคดังกล่าวนั้นอาจเพื่อเร่งให้กลับเข้าที่ก็จริง แต่แถวของ
ห้องน้ านั้นยาวมาก และเช่ือว่าทุกคนก็พยายามรีบที่สุดแล้ว 

- ทุกคนจ าเป็นต้องเสียสละให้งานนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม ต่างก็เหนื่อยเหมือนกัน จึงอยากให้เลือกพิธีกรที่
เลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสมกว่านี้ จะได้ไม่เสียอารมณ์ซึ่งกันและกันในอนาคตด้วย 

- พิธีกรที่พูดในห้องโหลดบัณฑิตพูดไม่เหมาะสมกับบัณฑิตและอาจารย์ผูููเป็นคนเช็ครายช่ือบัณฑิต ใช้น้ าเสียงที่
กระแทก และพูดจาไม่เคารพ หรือให้เกียรติเลย ทุกคนโต ๆ เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว พูด 1 ครั้งก็เข้าใจกันแล้ว 
และสามารถเลือกใช้ค าที่ดีกว่าได้ อย่างมีพิธีกรอีกคนที่พยายามจะเช็ค หรือเรียกหาบัณฑิต หมายเลข XXXX 
พิธีกรคนนี้ก็จะพูดแทรกขึ้นมา ซึ่งควรปล่อยให้พิธีกรอีกคนประกาศให้เสร็จก่อน แล้วเรื่ องของการประกาศเป็น
ภาษาอังกฤษ ก็พูดและใช้ค าผิด และพูดแค่ครั้งเดียว รู้สึกสงสารต่างชาติมาก ๆ ค่ะ ฟังอยากและยังไม่รู้ต้องท าตัว
ยังไง ขอให้ปรับปรุงด้วยนะคะ และสุดท้ายอยากแนะน าให้ปีต่อ ๆ ไป หรือถ้าเป็นได้ อยากให้รับท่ีมอ แยกเป็นวัน
ละคณะก็ได้ค่ะ รับกับอธิการของเราเอง หรือไม่ก็อาจารย์ประจ าคณะ แบบนี้น่าจะไม่ต้องมาเสียเงินค่าสถานที่
และเวลาซ้อม และฝ่ายของบัณฑิตเองก็จะได้รับกับอาจารย์ที่สอน ดูน่าภูมิใจกว่าเยอะเลย ไม่ต้องพิธีการมาก 

- วันพิธีแอร์เย็นมาก เย็นจนขนลุก ไปเข้าห้องน้ าก็ไม่ได้ 
- ไม่มึ 



- ปรับปรุงเรื่องความสุภาพของ อ.ผู้หญิงฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่านนึง และปรับปรุงการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี
ในพิธี บัณฑิตแต่งตัวถูกระเบียบทุกประการ ผมด า แต่เห็นเจ้าหน้าที่บางคนที่ตรวจสอบการแต่งกายบัณฑิต แต่ง
กายผิดระเบียบ บางคนย้อมผม สีทอง สีชมพู อยากให้เจ้าหน้าที่เป็นแบบอย่างท่ีดีค่ะ 

- อาจารย์ที่พูดไมค์ใน EH104 ควรใช้ค าพูดที่ดีกว่านี้นะคะ สามารถคุมระเบียบวินัยให้เรียบร้อยได้โดยที่ไม่พูดจา
เปรียบเทียบจนเกินเหตุสมควร ดูเข้าข่ายการบูลลี่ไปหน่อยค่ะ หรือไม่ก็ให้พิธีกรบนเวทีคุมแทนดีกว่าค่ะ เพราะ
การพูดจาต่างกว่ากันมาก เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ ฝากปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะคะ ไม่อยากให้รุ่นต่อๆไปมาเจอ
ค าพูดแบบน้ีอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- ร้านอาหาร อาหารรสชาติไม่อร่อย อาหารราคาแพง 
- เจ้าหน้าที่บ้างท่านมีการใช้ค าพูดไม่ดีในช่วงการ โหลดบัณฑิตและการฝึกซ้อมควรใช้ค าพูดเตือน ที่ช้ีแจ้งที่

เหมาะสมกว่านี้(เจ้าหน้าท่ีบางท่าน) อาจารย์ที่เป็นพิธีกรหลักในการฝึกซ้อมดีแล้ว 
- staff พูดไม่ดีเลย ตะคอกใส่ท าไม งง โดยเฉพาะพิธีกร ทั้งตะคอก ทั้งประชดประชัน พูดจาใส่แย่มาก ทั้งที่โตๆกัน

แล้ว มีการศึกษากันหมดก็หน้าจะรู้จักการพูดดีๆต่อผู้อื่น ไม่ใช่ใช้อารมณ์น า ถ้าคิดว่าสิ่งนี้ปกติ ก็ลองไปพูดแบบน้ี
กับแม่คุณดู และนอกจากน้ี วันซ้อมย่อย พิธีกรเอาแต่พูดไปเรื่อยเปื่อย พูดประโยคเดิมๆ แบบเดิมๆ วนซ้ าไปซ้ ามา 
แทนที่จะได้รีบๆซ้อม ได้เดินจริงได้จ าวิธีการเดินการรับ กลับเสียเวลาเพราะพิธีกรพูดจาเรื่อยเจื้อยวนไปวนมาไร้
สาระ เรื่องการตะคอกการว๊ากใส่บัณฑิต เหมือนได้ยินมาทุกปี แต่ก็ไม่ปรับปรุง ยังคงมีอยู่ทุกปีจนมาถึงรุ่นตัวเอง 
หากค าติชม ที่ได้รับไม่เอาไปพัฒนาแก้ไข จะท าแบบส ารวจไปท าไม ตอนเรียนเขายังยกเลิกการว๊ากไปแล้วเลย คุณ
เป็นใครมาจากโลกไหนเนี่ย นี่ปี2023แล้วนะ พิจารณาดูเอาเองว่าอะไรควรไม่ควร โตๆกันแล้ว ท าตัวเห่อไมค์
เหมือนพึ่งจับไมค์ครั้งแรก 

- อยากให้วันรับจริง ใช้เวลาในห้องพิธีให้น้อยกว่านี้ 
- It would be better to explain every instruction in English once after the explanation in Thai, as 

there are some foreign students. And using the same nail clippers for all of the students is not a 
good habit. It should be own clippers brought from their home or staff prepared one single 
clipper for one student. In a very short time, if someone has injured by using the clipper and 
another one using the same although the staff applies the alcohol on it, it is still risky to get 
infected by many types of viral infections. 

- 1. ห้องน้ าค่อนข้างน้อย อาจจะต้องเปิดห้องน้ าให้เข้าใช้ได้มากขึ้น เช่นในห้องรอโหลดบัณฑิตในวันพิธีจริง เปิดให้
ใช้เพิ่ม 1 ฝั่ง ยังเหลืออีกฝั่งท่ีสามารถเปิดให้ใช้ได้ครับ เพ่ือความรวดเร็ว 

 2. มีคลิปให้นักศึกษาดูเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าซ้อมย่อย เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ก่อน อาจช่วยให้การ
ซักซ้อมไวข้ึนครับ 

- ดีมาก 
- ฝากไปถึงอาจารย์คนคุมผู้ชายที่สวมแว่นอยู่ในห้องรอโหลดบัณฑิตค่ะ 
- บัณฑิตทุกคนก็โตมากแล้ว มีทั้งป.ตรีไปถึงป.เอก การพูดจาที่ตักเตือนกันอย่างไม่เหมาะสมไม่น่าออกมาจากปาก

ของท่านอาจารย์เลยค่ะ ควรจะคิดให้ดีก่อนจะเตือนอะไร ค าพูดบางค าพูดก็ไม่ต้องสานความยาวสาวความยืด
อะไรมากค่ะ บัณฑิตก็ไม่ใช่เด็กๆที่จะต้องพูดอะไรหลายๆรอบ ยิ่งการพูดอะไรซ้ าซากหรือไม่จ าเป็นจะยิ่งท าให้
หงุดหงิดนะคะ ท่านน่าจะเห็นปฎิกิริยาของบัณฑิตหลายๆคนแล้ว ไม่ใช่แค่ท่านท่ีจะหงุดหงิดได้คนเดียวนะคะ ทุก
คนก็อยากให้งานออกมาดีค่ะ เพราะง้ันอยากให้พูดเตือนดีๆและพูดเท่าที่จ าเป็น ใช้ค าพูดให้เหมาะสมด้วยนะคะ 
ทนฟังมาตั้งแต่วันซ้อมย่อยจนวันจริงก็ยังไม่มีการปรับปรุงตัว ได้ยินว่าเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วย หวังว่าจะ
ปรับปรุงตัวบ้างนะคะ 

 



- คนท่ีตรวจเล็บในวันซ้อมใหญ่ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนเลยค่ะ เราตัดเล็บสั้นกุดมากๆ ชนิดที่ไม่เห็นสีขาวแล้วด้วยซ้ า 
แต่บอกให้เราไปตัด ขณะที่เพื่อนที่เดินตามหลังเรามา เล็กยาวมากกลับไม่โดนเตือนให้ตัดเลย เราต้องเดินกลับไป
ถามอีกรอบว่าตรวจเราถูกใช่ไหมก็ยังยืนยันค าเดิมค่ะ 

- อาจารย์ที่เป็นพิธีกรเวลาพูดใช้อารมณ์มากเกินไปไม่เหมาะสมกับทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิทั้งๆที่นักศึกษาท้ังหมดก็เป็น
ผู้ใหญ่ ควรหาคนท่ีเหมาะสมมากกว่านี้มาเป็นพิธีกร 

- เปลี่ยนคนพูดให้ใช้ค าพูดให้ดีขึ้นหน่อย 
- จะมีเจ้าหน้าท่ี1คนท่ีพูดไม่ดี รู้สึกไม่โอเค รู้สึกว่าบางอย่างสามารถใช้ค าพูดที่ดีได้กว่านี้ เพราะบัณฑิตทุกคนก็มีวุฒิ

ภาวะกันแล้ว ไม่ควรพูดจาที่ไม่เหมาะสม มันท าให้บรรยากาศในงานเสีย ท้ังๆที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขาท าดีมาก 
ระบบงานดีมาก แต่บัณฑิตทุกคนต้องมาเสียอารมณ์กับแค่คนคนเดียว อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ เข้าใจที่อยากคุม
งานให้อยู่ แต่เช่ือว่ามันมีวิธีท่ีดีกว่านี้ โดยที่ไม่ต้องใช้ค าพูดแย่ๆในการคุมคน 

- ควรรับฟัง แก้ไขปัญหา 
- สถานท่ีถ่ายรูป กับญาติๆที่ไบเทค ค่อนข้างน้อย และเล็กเกินไป 
- ไม่มี 
- อยากให้ก าหนดการ "ที่ไปเข้าห้องน้ าไม่ได้" มีช่วงที่ก าหนดไว้ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นไปได้ ที่เห็นชัดที่สุดคืองานวัน

จริง การพักของประธานในพิธีน่าจะต้องทราบกรอบเวลาที่ชัดเจนที่สุด เพื่อการจัดสรรให้ผู้ร่วมพิธีผ่อนคลาย
อิริยาบท และเข้าห้องน้ าได้เช่นเดียวกันครับ ในส่วนของตอนซ้อมค่อนข้างยืดหยุ่น ท าให้รู้สึกไม่อึดอัด และมีสมาธิ

ในการร่วมซ้อมครับ ขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านครับ🙏 
- อาจารย์ที่พูดตอนรอในห้องโหลด พูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ ส่วนเรื่องห้องน้ า ถ้าหากจะไม่ให้เข้าแล้วควรแจ้งก่อน

สัก 10 นาทีว่า ให้เวลาเข้าห้องน้ า 10นาที ไม่ใช่บังคับให้คนที่เข้าห้องน้ าและรออยู่ในห้องน้ าออกมาเลยตอนนั้น
คะ อาจารย์ควรจะใจเย็นและพูดให้ดูน่าฟังกว่านี้ ไม่ใช่มากระฉากเสียง และดุตลอดเวลา ทราบและเข้าใจค่ะเวลา
พูด แต่ต้องการเวลาสักหน่อยในการเตรียมตัว 

- อาจจะมีห้องน้ าที่น้อยไปเเต่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมาก เเล้วเรื่องการเเจ้งข่าวสารเรื่องเปลี่ยนคนรับก็มาเเจ้งตอน
จะหยุดปีใหม่ ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตามที่เขาคอมเม้นกันในโพส ขอบคุณที่รับฟังค่ะ 

- ในวันจริงควรอนุโลมให้น ากระเป๋าตังค์เข้าห้องพิธีได้ 
- ไม่ชอบพิธีกรที่ห้องเรียงคิวค่ะ พูดไม่ดีเลย ดูไม่มีวุฒิภาวะ ชอบพูดแดกดันคนอื่น ไม่ถูกใจอย่างมาก 
- ตอนจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,500 บาท ช่วงที่ link ไปยังธนาคารกรุงเทพ มีปัญหา อยากให้ ม. เพิ่มค าแนะน า

ใน App modlink ว่า สามารถจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย ผ่าน QR ได้อีกช่องทาง เพราะ
ถ้าผมไม่ได้ขอค าแนะน ากับเจ้าหน้าที่ ก็คงไม่สามารถจ่ายเงินได้ 

- นัดเช้ามาก และแอร์เย็นมาก 
- ควรหาอาจารย์ที่เรียกรวมในห้องEN104 ให้มีวุฒิภาวะให้มากกว่านี้ ค าพูดของอาจารย์ไม่ให้เกียรตบิัณฑิต ใช้ค าไม่

สุภาพ ส าหรับภาพรวมทั้งหมดดีมากแต่ อาจารย์ท่านเดียวก่อให้เสียความรู้สึกท้ังพิธี 
- คัดเลือกนักศึกษาช่วยงานบนเวที ไม่ควรหาเหา ถักเปีย เอนตัวนอน หน้าเวทีในขณะที่ บัณฑิตซ้อมพิธีการ มองขึ้น

ไปแล้วดูไม่ดี 
- บัณฑิตหลายคนไม่ตั้งใจซ้อม ไม่ให้เกียรติแต่ก็ถูกปล่อยผ่าน ถ้าไม่ให้เกียรติขนาดนี้จะมารับเพื่ออะไร การซ้อมควร

เข้มข้นกว่านี้ 
- ควรมีส่วนร่วมในการประเมิณร้านอาหารด้วย ร้านอาหารคุณภาพต่ า ราคแพงกว่าปรกติไม่ว่า  แต่รสชาติและ

ปริมาณแย่มาก โดยเฉพาะร้านราดหน้าและข้าวแกง 
- 1. ค าแนะน าในการแต่งกาย ควรระบุให้ชัดเจน เช่น ในระเบียบทรงผมแจ้งว่า ให้รวบผมให้เรียบร้อย คือ สามารถ

ปล่อยได้แต่ให้เก็บผมด้านหน้าขึ้น หรือให้มัดแบบหางม้า หรือให้เก็บหมดห้ามปล่อยผม ตรงนี้ยังไม่ชัดเจน ควรหา
รูปตัวอย่างทรงที่ท าได้ และห้ามท ายกมาเป็นตัวอย่าง อีกตัวอย่างนึงคือเรื่อง รองเท้า ในระเบียบแจ้งว่า สีด า หุ้ม



ส้น ถ้ามีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ซึ่งในวันพิธียังเห็นมีคนใส่หัวแหลม ส้นเข็ม มาเข้าพิธี หรือจากข้อความสามารถใส่แบบ
ไม่มีส้นได้ อันนี้ไม่ค่อยชัดเจน ควรระบุให้ชัดเจนเลยว่า คัชชู สีด า หัวตัด ส้นเตารีด สูงได้ไม่เกิน 2 นิ้ว แบบนี้จะ
ชัดเจนมากกว่า 

- ควรมีการฝึกซ้อมจังหวะและท่าทางในการรับปริญญาแยกในครั้งแรกแต่ละคณะก่อน (แยกซ้อมคณะใครคณะมัน)
ครั้งต่อมาหลังจากนั้นทุกคณะก็มารวมกันซ้อม จะมีความเร็วมากขึ้น เพราะตัวบัณฑิตจะมีความมั่นใจมากขึ้น ไม่
เคอะเขิน 

- จังหวะการเดิน ควรท าเป็นดนตรีเคาะจังหวะ ให้จ าง่ายยิ่งขึ้น 
- อยากให้เพิ่มดอกไม้ หรือผ้าประดับตกแต่งในวันพิธีจริง ให้มีความสดใส สดช่ืนมากกว่านี้ค่ะ ซึ่งในปีนี้มันดูมีความ

หม่นๆ ไม่สดใสเลยค่ะ 
- เนื่องจากตอนวันซ้อมใหญ่ ตัวบัณฑิตต้องในห้องซ้อมยาวนานหลายชั่วโมงมากๆ ถึงจะเอาของกินและโทรศัพท์เข้า

ได้ แต่ค่อนข้างสร้างความเบื่อหน่ายพอสมควรเลยค่ะ เลยอยากให้ยืดหยุ่นเรื่องการลุกเดินเข้าห้องน้ า หรือการลุก
เดินบ้าง และอากาศภายใน hall ค่อนข้างอึดอัดค่ะ ถึงแม้แอร์จะเย็น อยากให้ทีม medic เดินตรวจตาหน่อยค่ะ 
มีหลายคนที่มีอาการหน้ามืด เพราะต้องนั่งอย่างเดียว และตื่นเช้ามากๆ 

- อยากให้เพิ่มจ านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มให้มีมากพอกว่านี้ค่ะ และถ้าเป็นไปได้อย่างให้ควบคุมราคาอาหาร
และเครื่องดื่มไม่ให้ overpriced ค่ะ 

- อยากให้ขยายพื้นท่ีถ่ายรูปที่ทางมหาวิทยาลัยท าซุ้มไว้ให้ค่ะ ให้พ้ืนท่ีกว้างขวางกว่านี้ค่ะ 
- อยากให้ยืดหยุ่นเรื่องทรงผมของบัณฑิตหญิงค่ะ 
- อยากให้เพิ่มพื้นที่รับฝากของในวันพิธีจริงค่ะ ส าหรับบัณฑิตที่เดินทางมาคนเดียว สัมภาระจะเยอะกว่าคนที่มี

ญาติๆ มาด้วยค่ะ 
- อยากให้ทางมหาวิทยาลัยsupportเรื่องค่าที่จอดรถของบัณฑิตที่ไบเทคบางนา 
- ระบบ ModLink ท าให้ล้อคอินใช้ยาก การแก้ไขไม่มีคนรับสาย อีเมลไม่มีคนตอบ ห่วยมาก 
- นักดนตรีสด 
- การแจ้งเปลี่ยนคนมอบปริญญาบัตรกระทันหันมาก เปลี่ยนมาแบบอาจารย์ให้ไปเลยมั้ยคะ แบบไม่ต้องเคร่งพิธี

การ 
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